



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.
รับที่ 1206
วันที่ 24/ก.ย. 2563
เวลา 13.24 น.

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๑๕๗๔๗

ถึง สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด
 สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป./
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ.
 กลุ่มงานและศูนย์ในสังกัดสำนักอำนวยการ สป.

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ www.moe.go.th หรือ <http://www.bga.moe.go.th> หัวข้อ “ประกาศ” จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ รายใด ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้



สำนักอำนวยการ
 โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑
 โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๓

มอบ
 กสป. กพน. กพค. กทม.
 การส่งการ/มอบหมายงาน.....

(นายสัณหพ ขุนเทศาดี)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 วิชาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒๒ ตำแหน่ง โดยให้ผู้ที่ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครได้ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ตามประกาศฯ ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางสาวพรมนันท์ เตียวเจริญชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ	
๒	นางสาวธัญญธร อ่อนดีกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล	
๓	ว่าที่ ร.ต. ปิยะภัทร์ นิลากรณ์กุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ	
๔	นางสาวสุวรรณา ลากสุวจานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล	
๕	นายธนากร อุดมวิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล	
๖	นายทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๗	จ.อ. อภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๘	นายวีระชัย บุญขำ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๙	นางสาวสุภัทรีญา บัวเกต	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๑๐	นายสุรเกียรติ รัตนรอด	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	



ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๑๑	นายวิศนุพงศ์ ถ้ำทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	
๑๒	นายวุฒิสักดิ์ ปรียงค์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ	
๑๓	นางสาวธันนิตา รังสิกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา	
๑๔	นายอุเทน นวสุรรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา	
๑๕	นายทัศนัย จันทโนทัย	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	
๑๖	นางกวิสรา ชวนวัน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา	
๑๗	นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา	
๑๘	นายวรพจน์ รุ่งอรุณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา	
๑๙	นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา	
๒๐	ส.ต.ต.หญิง สโรชิน ปิดความลับ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	
๒๑	นางสาวสุดารัตน์ อินทร์ตัน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ (ราชบุรี)	
๒๒	นางสาววรรณมน จันทโรกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล	
๒๓	นายพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา	
๒๔	นางศิวาภรณ์ แก้วจันทร์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ	
๒๕	นายองอาจ อินทนิ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ (ราชบุรี)	
๒๖	นางภัสศรี ศิริประภา	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	



ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๒๗	นางกชกร คัตตพันธ์ อาสีห์เงี้ยว	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	
๒๘	นางสาวโกมุที ยมฉันทน์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	
๒๙	นางสาวรัชฉินท์ พงศ์อุดม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ	
๓๐	นางสาวชริวารรณ จิตติศักดิ์วัตร	นิติกรชำนาญการ สำนักนิติการ	
๓๑	นายนิติพงศ์ แก้วแก่น	นิติกรชำนาญการ สำนักนิติการ	
๓๒	นางสาวจุฬารณย์ ธรรมรักษ์	นิติกรชำนาญการ สำนักนิติการ	
๓๓	นางสาววันวี จุลเสน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักอำนวยการ	
๓๔	นายเดชา บุญมาสุข	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ลพบุรี) ช่วยราชการ กลุ่ม ป.ย.ป.	
๓๕	นายอนุเดช ปุระนะวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๓๖	นายศุภกิตต์ ยอดพิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
๓๗	นางสาวนันท์กศ นิธิภาอักษร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
๓๘	นางนุชรี วัฒนเจียร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
๓๙	นางสาวชลลัดดา ชุมเดชะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
๔๐	นางสุนันท์ พูลสมบัติ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี	
๔๑	นางวันเพ็ญ สุวรรณเวช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
๔๒	นายวีโรจน์ สุริยานต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.	
๔๓	นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี	
๔๔	นางนิศรา โกษากรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
๔๕	นางสาวอัจฉรา บัวสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	



ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๔๖	นางสาวสุพรรณิ ตั้งจิตติประภา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
๔๗	นางสาวมยุรี จีระมาตย์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๔๘	นางสาวปณิดา พลheim	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	
๔๙	นายกริชวิกรณ์ เอี่ยมผดุง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)	
๕๐	นางจิตติยา ทิมมาศย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักอำนวยการ	
๕๑	นางตรุณี นิลมานนท์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ (ราชบุรี)	
๕๒	นางสาวภัทรนันท์ ภูจรรย์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ (สมุทรสงคราม)	
๕๓	นางสาวอิงอร สุทธติส	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ (สมุทรสงคราม)	
๕๔	นางสาวนิติมา มุสิเกิด	นิติกรชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ (นครศรีธรรมราช)	
๕๕	นายวัชรินทร์ มีบุญ	นิติกรชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง	
๕๖	นายสุรียา ส่งแสง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักอำนวยการ	
๕๗	นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน	
๕๘	นางกมลจันทร์ เจริญสมประสงค์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา	
๕๙	นางปัทมณี ถึงสุข	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี	
๖๐	นายชิตคุณ มะเสริญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ (ปทุมธานี)	
๖๑	นายเชาวลิต รัมพันธ์นิล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร	
๖๒	นางศศิยา หมั่นคำ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ (นครราชสีมา)	
๖๓	นายชัยพร อ่อนหวาน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี	
๖๔	นางสาวฉวีวรรณ สุวรรณภักดี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ (นครศรีธรรมราช)	



ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๖๕	นางสาวกิริมา สิทธิวัชร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ชลบุรี)	
๖๖	นายอธิปัตย์ ภูมิทอง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (สกลนคร)	
๖๗	นางสาวเขมรินทร์ วรรณภู่วังศ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (สกลนคร)	
๖๘	นางสาวยุพิน ศรีจันทร์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ (นครราชสีมา)	
๖๙	นางสาวมนัสชล แพ้ไชสง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น	
๗๐	นางสาววารุณี คำคลี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร	
๗๑	นางสาววไลพร แก้วเก่า	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร	
๗๒	นางปราณี साไพรวาน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร	
๗๓	นางนิตยา วุฒิพิสิฐ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ (ขอนแก่น)	
๗๔	นางอำพันธ์ สายสิน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ	
๗๕	นางอภิรณันท์ พลศักดิ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ	
๗๖	นางสาววาสนา ติระมี	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักอำนวยการ	
๗๗	ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี	
๗๘	นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี	
๗๙	นางสาวธิดา บัวตุม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ลพบุรี)	
๘๐	นายจිරศักดิ์ แก้วโก	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)	
๘๑	นางสาวนฤมล สินพล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์	
๘๒	นางรัฐิรัตน์ สุกางโฮง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี	
๘๓	นางสาวรมณียา นาสมผล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ (ขอนแก่น)	



ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	หมายเหตุ
๘๔	นางกรรณิกา เรดมอนด์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ (สมุทรสงคราม)	
๘๕	นายพสุพิช คงพันธุ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก)	
๘๖	นางวาสนา แก้วสะอาด	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก)	
๘๗	นางจันทจุฑา ชูโตศรี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ (พิษณุโลก)	
๘๘	นางสาวอรณา ศรีชัยญาติ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ	



ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
ทุกราย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ จึงขอให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. มารายงานตัว ในเวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
อาคารรัชมิ่งคลาสิก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตัวเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๒. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมิ่งคลาสิก ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

๓. สำหรับผู้ที่ต้องพิจารณาคุณสมบัติฯ

๓.๑ กรณี ดำรงตำแหน่งในสายงานที่สมัครไม่ครบถ้วน และได้นำระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งในสายงานอื่นมาเป็นระยะเวลาในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ หากคณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้นำระยะเวลาในสายงานอื่นมาเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จะมีคุณสมบัติสามารถเข้า
รับการคัดเลือกฯ ได้

๓.๒ กรณีข้าราชการรายใดคณะกรรมการฯ ไม่อนุมัติให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ในสายงานอื่นมาเป็นระยะเวลาในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ หรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประเสริฐ บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม